นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558

ตะลุยโจทย์ ป.6 เพื่อเตรียมสอบ ONET+เข้า ม.1





โดยช่วงตั้งแต่ 13 ต.ค. 58-26 ก.พ. 59 ท่านสามารถติดตามได้ดังนี้ ตะลุยใจทย์ ป.6 ในวันอังคาร, ตะลุยใจทย์ ม.3 ในวันพุธ และตะลุยใจทย์ ม.ปลาย ในวันพฤหัส+วันศุกร์

Grammar and Writing: Items 1-3 Direction: Choose the best answer.

1.	Doctors in the hospital.					
	1) are working	2) work	3)	works	4)	will wo
2.	The police all the buildings now.					
	1) watch		2)	watches		
	3) are watching	ī	4)	is watching		
3.	Two months a long vacation.					
	1) is	2) are	3)	has	4)	have

Reading: Items 4-8

Direction: Read the passage below, then answer the questions that follow.

Avril Lavigne comes from the small town of Napanee, in Canada When she was really young, she liked standing on her bed like it was a stage, pretending to sing to thousands of people all around her.

She loves writing songs. When she gets upset, she plays guitar She wrote "Sk8er Boi" when she was only seventeen. She wants people to know that her music is real and honest - it comes from the

Lavigne's first album, Let Go, was released in 2002, and over 16 3. million copies were sold worldwide. Her second and third albums Under My Skin (2004) and The Best Damn Thing (2007), respectively, reached number one on the U.S. Billboard 200. Lavigne has scored five number one songs worldwide to date and a total of eleven top ten hits, including "Complicated", "Sk8er Boi", "I'm with You", "My Happy Ending" and "Girlfriend". She has currently sold over 30 million albums worldwide.

- 4. What country does Avril Lavigne come from?
- 1) America 2) England 3) Canada 4) Ireland
- 5. What did she like to do when she was young?
- 1) Pretend
- 2) Eat
- 6. How old was she when she wrote "Sk8er Boi"?

7. How many number one songs has she had?

- 2) 16

4) 18

- 1) 4 4) 7
- 8. Why do she love writing songs?
 - 1) She wants to get lots of money.
- 2) She wants to express her opinion
- 3) She wants to be the best singer.
- 4) She wants to show her talent.

เฉลย

1. เฉลย 2) work

แพทย์ทั้งหลาย**ทำงาน**ในโรงพยาบาล

ประโยคนี้ควรใช้ Present Simple Tense เพราะกล่าวถึงอาชีพ และสถานที่ทำงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นกิจวัตรและเป็น ข้อเท็จจริง โครงสร้างประโยค คือ Subject + V₁ ประธานของประโยคนี้ คือ Doctors เป็นพหูพจน์ กริยาที่ใช้จึงไม่ต้องผัน (เปลี่ยนรูป) โดยเติม s หรือ es **5. เฉลย 1)** Pretend ต่อท้ายแต่อย่างใด

រោង 3) are watching

ตำรวจ**กำลังตรวจด**ูอาคารทั้งหมดในขณะนี้

are watching = กำลังตรวจดู

ประโยคนี้ใช้ Present Continuous Tense แสดงเหตุการณ์ที่ กำลังกระทำอยู่ สังเกตได้จากคำว่า now ซึ่งเป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) ที่บ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาในปัจจุบัน มีโครงสร้างประโยค คือ Subject + is/am/are + V_{ing} ประธานในประโยคนี้ คือ The police เป็นพหูพจน์ รูปกริยาที่ใช้จึงเป็น are watching

ระยะเวลา 2 เดือน **เป็น**ช่วงวันหยุดพักผ่อนที่ยาวนาน

ประธานในประโยคนี้ คือ Two months ถือเป็นเอกพจน์ เพราะ หมายถึงช่วงเวลาหนึ่ง แม้จะปรากฏคำบอกจำนวน (Cardinal Number) ที่มี ค่ามากกว่าหนึ่ง และคำนามมีรูปเป็นพหูพจน์ก็ตาม นอกจากนี้ คำกริยาที่เหมาะ จะใช้บอกลักษณะของประธานในประโยคนี้ คือ be ดังนั้น รูปของ Verb to be ที่เหมาะจะใช้ในประโยคนี้จึงเป็น is

คำแปลเนื้อเรื่อง (ข้อ 4-8)

แอวริล ลาวีนมาจากเมืองนาปานี ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในประเทศ แคนาดา เมื่อตอนเกอเป็นเด็ก เกอชอบยืนบนเตียงเสมือนว่าเป็นเวที ทำเหมือนว่า กำลังร้องเพลงให้คนนับพันรอบตัวเธอฟัง

เธอชอบแต่งเพลง เมื่อเธอรู้สึกไม่สบายใจ เธอก็จะเล่นกีตาร์ เธอแต่งเพลง "Sk8er Boi" (อ่านออกเสียงเช่นเดียวกับ skater boy) เมื่อเธออายุเพียง 17 ปี เท่านั้น เธอต้องการให้ผู้คนได้รู้จักดนตรีในแบบของเธอเองว่าเป็นของแท้จริง และ จริงใจ เพราะมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

อัลบั้มแรกของลาวีนมีชื่อว่า Let go ออกวางแผงในปี พ.ศ. 2545 มียอดขาย 16 ล้านแผ่นทั่วโลก อัลบั้มที่ 2 *Under M*v Skin วางแผงในปี พ.ศ. 2547 และ

อัลบั้มที่ 3 The Best Damn Thing วางแผงในปี พ.ศ. 2550 ได้ไต่ถึงอันดับที่ 1 ในบิลบอร์ดชาร์ตของประเทศสหรัฐอเมริกา ลาวีนมีเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุด จนขึ้นอันดับที่ 1 ถึง 5 เพลง ประกอบด้วยเพลง "Complicated", "Sk8er Boi" "I'm with You", "My Happy Ending" และ "Girlfriend" มีผลงานเพลงของ เธอติดอันดับเพลงยอดนิยมสูงสุด 10 ลำดับแรก (ท็อปแทน) ด้วยกันถึง 11 เพลง อัลขั้มของเธอมียอดขายมากกว่า 30 ล้านแผ่นทั่วโลก

- **4. เฉลย 3)** Canada
 - แอวริล ลาวีนมาจากประเทศแคนาดา
 - 1) America = ประเทศอเมริกา (ชื่อเต็ม คือ United States of America หรือสหรัฐอเมริกา)
 - 2) England = ประเทศอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร (United Kingdom)
 - 4) Ireland = ประเทศไอร์แลนด์

ในวัยเด็ก แอวริล ลาวีนชอบร้องเพลงบนเตียง แล้วจินตนาการว่ามี ผู้ชมนับพันล้อมรอบตัวเธอ

- 2) Eat = รับประทาน
- 3) Exercise = ออกกำลังกาย
- 4) None of the above = ไม่มีข้อใดถูกต้อง

แอวริล ลาวีนแต่งเพลง "Sk8er Boi" ตอนเธออาย 17 ปี เพราะในบทอ่านระบุไว้ว่า She wrote "Sk8er Boi" when she was only seventeen.

- 1) 15 = fifteen
- 2) 16 = sixteen
- 4) 18 = eighteen

ผลงานเพลงของแอวริล ลาวีนที่ถือเป็นเพลงยอดนิยม (เพลงฮิตติด ชาร์ต) อันดับหนึ่งมีจำนวน 5 เพลง

- 8. เฉลย 2) She wants to express her opinion.
 - เธอต้องการแสดงความรู้สึกนึกคิดของเธอผ่านเพลงที่เธอแต่ง สรุปได้จากประโยค She wants people to know that he music is real and honest - it comes from the heart
 - 1) She wants to get lots of money. = เธอต้องการได้เงินจำนวน
 - 3) She wants to be the best singer. = เธอต้องการเป็นนักร้องที่
 - 4) She wants to show her talent. = เธอต้องการแสดงคลกถึง พรสวรรค์/ความสามารถของเธอ

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่

www.bunditnaenaew.com